

Số: /KH-UBND

Bảo Linh, ngày tháng 12 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai cao điểm tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh, triệt xoá điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy

Thực hiện kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 ngày 07/10/2024 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Kế hoạch số 7033/KH-UBND-NC ngày 29/11/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 06/12/2024 của UBND huyện Định Hóa về “Triển khai Cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê quản lý người nghiện ma túy người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh, triệt xoá điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy”.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, UBND xã Bảo Linh xây dựng kế hoạch “Triển khai cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê quản lý người nghiện ma túy người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh, triệt xoá điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình: Người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; Đối tượng, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đặc biệt là điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Bảo Linh.

- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, triệt để các đối tượng tàng trữ, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy. Triệt xoá toàn bộ các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Kiểm soát không để phát sinh hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy mới, không để tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đã được triệt xoá.

- Chặn đứng sự gia tăng số lượng người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, làm giảm nguồn cầu về ma túy.

- Phát hiện những sơ hở, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, bất cập của hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

2. Yêu cầu

- Rà soát, phát hiện, thống kê và báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực tình hình trên địa bàn để có cơ sở áp dụng các biện pháp quản lý, giải quyết triệt để, hiệu quả.

- Quá trình triển khai Kế hoạch phải bảo đảm toàn diện, khoa học, trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn, bám sát tình hình cụ thể của từng địa bàn, phân công cụ thể "*rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả*", bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng có liên quan.

II. NỘI DUNG

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy, trọng tâm là: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn 2025-2030 và các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của huyện ủy, UBND huyện...

Tập trung rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn để đánh giá đúng thực trạng tình hình tại địa bàn, phân công cụ thể "*rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả*", bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các lực lượng liên quan, nhằm chặn đứng sự gia tăng số lượng người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, làm giảm nguồn cầu về ma túy.

Không vì thành tích mà giấu số liệu người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đợt cao điểm theo chỉ đạo của Bộ Công an. Chỉ đạo lực lượng CBCS Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các xóm chủ trì, phối hợp với Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội, Trạm Y tế trong việc rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; loại ra khỏi danh sách những trường hợp không thuộc diện quản lý theo quy định.

Tổ chức cập nhật thông tin, dữ liệu, số liệu thống kê, đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống" lên hệ thống phần mềm quản lý đối tượng theo quy định. Chú ý rà soát, thu thập thông tin người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy đi khỏi nơi cư trú, cập nhật lên phần mềm để xác định nơi chuyên đến, đồng thời thông báo cho Công an cấp xã nơi chuyên đến để tiếp tục theo dõi, quản lý (tập trung là địa bàn các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, các dự án, công trường xây dựng...).

Rà soát, phát hiện, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, kiểm soát không để phát sinh, hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy mới, không để tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đã được triệt xóa.

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức rà soát, thống kê cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp, phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và công tác đấu tranh với các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để tham mưu UBND xã chỉ đạo.

2. Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã

Thống kê người nghiện ma túy hiện đang cai nghiện bằng cách thay thế thuốc Methadone trên địa bàn xã. Chủ động nghiên cứu đề tham mưu, đề xuất triển khai biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Phối hợp với lực lượng Công an xã triển khai hiệu quả công tác quản lý sau cai tại nơi cư trú, phòng, chống tái nghiện ma túy.

3. Trạm Y tế

Tăng cường phối hợp Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa và phối hợp các Trạm y tế xã (có đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện) trong xác định tình trạng nghiện ma túy và tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Thường xuyên cung cấp danh sách người nghiện ma túy đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; danh sách bệnh nhân khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” nghi do sử dụng ma túy cho lực lượng Công an xã để quản lý.

Phối hợp với lực lượng Công an trao đổi, thu thập thông tin tại các Cơ sở điều trị Methadone và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể với những người nghiện ma túy đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, phát hiện người vẫn sử dụng ma túy để lập hồ sơ đưa đi cai nghiện.

4. Văn phòng UBND xã

Kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, triển khai thực hiện không nghiêm việc rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, không phản ánh đúng tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.

5. Công chức Tài chính – Kế toán xã

Tham mưu đảm bảo về kinh phí phục vụ công tác cai nghiện theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ lực lượng thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

6. Các ông, bà trưởng xóm trên địa bàn xã

Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể ở xóm phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực tiến hành rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và người nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn mình quản lý.

Tăng cường công tác đưa người nghiện vào cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ vay vốn, xây dựng các mô hình, tạo nguồn vốn, giải quyết việc làm giúp người nghiện, động

viên, khuyến khích các doanh nghiệp tại địa phương tiếp nhận, sử dụng lao động đối với những người sau cai hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống để phòng, chống tái nghiện.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của việc rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để huy động sự tham gia của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia, phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng các thông tin về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại cộng đồng dân cư; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn để có biện pháp giải quyết kịp thời.

8. Các trường học trên địa bàn xã

Tiến hành cho tổng rà soát các đối tượng nghiện ma túy, nghi nghiện ma túy, sử dụng ma túy, nghi sử dụng trái phép chất ma túy từ chính cơ quan đơn vị mình, từ cán bộ giáo viên, công nhân viên chức trong trường đến các em học sinh trung học cơ sở.

9. Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã

Phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức thực hiện công tác rà soát phát hiện các trường hợp nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy và nghi nghiện, nghi sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ quan, đơn vị mình, địa phương nơi cư trú để cung cấp cho lực lượng Công an.

10. Các ban, ngành khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức thực hiện công tác rà soát phát hiện các trường hợp nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, nghi nghiện và nghi sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ quan, đơn vị mình để cung cấp cho lực lượng Công an.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành, đoàn thể xã, các cơ quan, đơn vị, các xóm căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện báo cáo về Công an xã để tổng hợp báo cáo Đảng ủy, UBND xã và UBND huyện, BCD 138 huyện.

2. Thành viên Ban chỉ đạo 138 xã phụ trách địa bàn, lĩnh vực thống nhất với cơ quan thường trực định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra hướng dẫn, đánh giá công tác rà soát phát hiện, PCMT địa phương. Tiến hành sơ kết tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; những mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác tổng rà soát, cũng như công tác PCMT để nhân rộng.

3. Giao Công an xã giúp UBND xã, Ban Chỉ đạo 138 xã hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Đảng ủy, UBND xã và UBND huyện, BCD 138 huyện.

Căn cứ nội dung Công văn này, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể xã, các xóm chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Công an huyện (qua Đội HS-KT-MT);
- Thành viên BCD 138 xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- 05 xóm;
- Lưu: VP, CAX.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Trường